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นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี 2 ทําหน้าท่ีประธาน ก่อนท่ีประธาน
จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความ
เดือดร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลดําเนินการแก้ไข โดยมีผู้อภิปรายใช้เวลาประมาณ ๘๐ นาที 

จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด โดยใช้เวลา
ถาม-ตอบกระทู้ละ ๒๐ นาที ดังนี้ 

กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจํานําข้าวและการระบายข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.วรงค์  เดชกิจ
วิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า 

ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าว และระบายข้าว ได้ปรากฏว่ามีการทุจริตและ
ข้อบกพร่องหลายประการ ส่งผลให้เกษตรท่ัวประเทศได้รับความเดือดร้อน  โดยผู้ต้ังกระทู้ได้สอบถามเก่ียวกับ
ความพร้อมในการรับจํานําข้าวรอบใหม่ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน และกระทบ
ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

รัฐมนตรีวราเทพ  รัตนากร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า การรับ
จํานําข้าวในรอบใหม่มีความพร้อมทุกภาคส่วน ยกเว้นโรงสีข้าวบางโรงเท่านั้นท่ีติดขัดด้านกลักเกณฑ์บางอย่าง 
และรัฐบาลกําลังดําเนินการจัดสรรเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินรับจํานําข้าวรอบใหม่
แน่นอน  และยืนยันกรณีท่ีโรงสีเข้าร่วมโครงการน้อยไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าโครงการรับจํานําข้าวล้มเหลว แต่การท่ีโรงสี
เข้าร่วมโครงการน้อยเนื่องจาก การตรวจสอบท่ีเข้มงวดของภาครัฐ เพ่ือคัดกรองโรงสีท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์จริง ๆ ส่วนการท่ีผู้ต้ังกระทู้ต้ังข้อสังเกตว่า รัฐบาลขาดทุนกับโครงการรับจํานําข้าวเป็นเงินจํานวน
มากนั้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาจึงยอมขาดทุนในระยะแรก 

กระทู้ถามสด เรื่อง นโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาล้มเหลว ตั้งถามโดย ส.ส. เกียรติศักดิ์  
ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี โดยกล่าวว่า 

เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่เด็กนักเรียน ปรากฏว่า
นโยบายดังกล่าวล้มเหลวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียน ซ่ึงเรื่องดังกล่าวส่อ
ไปในทางทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการศึกษาและผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
                พลเอกอนุดิษฐ์  นาครทัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้
ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินในโครงการนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีความไม่ชอบมาพากล
แต่ประการใด ส่วนตัวเลขการส่งแท็บเล็ตซ่อมนั้น มีรายงานการส่งซ่อมประมาณ ๕,๐๐๐ เครื่องซ่ึงคิดเป็น 
๐.๖๒% เท่านั้น ไม่ใช่ ๒๐๐,๐๐๐ เครื่อง ตามท่ีผู้ตั้งกระทู้กล่าว  
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นายจาตุรน  ฉายแสง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงกระทู้ดังกล่าวด้วยโดยอ้างถึง
รายงานของสตง.ท่ีมีการตรวจโรงเรียนท่ีได้รับแท็บเล็ต ซ่ึงจากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียน ๘๐ แห่ง ปรากฏว่ามี
แท็บเล็ตเสียหายประมาณ ๔๐ โรงเรียน แต่ไม่เก่ียวข้องกับการทุจริตแต่ประการใด และจากการสอบถามครูและ
นักเรียนท่ีได้รับแท็บเล็ตโดยรวมแล้ว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอบในระดับหนึ่ง ท้ังนี้จะได้ให้ 
สพฐ.สุ่มสํารวจเพ่ิมเติมอีกครั้งเพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป รวมถึงจะได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดซ้ือแท็บ
เล็ตในปีงบประมาณนี้ต่อไป ส่วนขยะแท็บเล็ตนั้นได้มีกระบวนการจัดการขยะพิษรองรับอยู่แล้ว ส่วนการใช้
ประโยชน์จากแท็บเล็ตนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับกระดานชนวนแล้วถือได้ว่าแท็บเล็ตมีประโยชน์มากกว่ากระดาน
ชนวน ซ่ึงท่ัวโลกพิสูจน์มาแล้ว 

กระทู้ถามสด เรื่อง การดําเนินการของกรมทรัพยากรน้ํา ตั้งถามโดย ส.ส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ได้ถามเก่ียวกับการดําเนินการของกรม
ทรัพยากรน้ํา และการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีไฟป่า โดยผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่า มีข้อมูลว่า เจ้าหน้าท่ีไฟป่าบาง
คนใช้รถหลวงบรรทุกไม้เถ่ือนไปไว้ท่ีบ้าน และกรณีมีเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ําปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบจึงขอ
สอบถามว่ารัฐมนตรีได้รับรายงานหรือไม่ และจะดําเนินการอย่างไร 

นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้
ชี้แจงว่าได้เคยให้นโยบายไว้หลายประการ และเคยได้รับรายงานกรณี เจ้าหน้าท่ีไฟป่าตามท่ีผู้ต้ังกระทู้กล่าวถึง
ซ่ึงรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวได้ขออนุญาตขอเศษไม้มาใช้ประโยชน์จริง ซ่ึงรัฐจะได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนการทํางานของกรมทรัพยากรน้ํานั้นได้ให้นโยบายไปแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของ
งบประมาณจะต้องโปร่งใส โดยหลีกเลี่ยงการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ซ่ึงจะได้กําชับให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการ
ตามนโยบายท่ีได้ให้ไว้ โดยเฉพาะการทํางานจะต้องพัฒนาไปในแนวทางท่ีดีและตอบสนองต่อประชาชน และ
ขณะนี้ได้ย้ายเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ําท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบออกจากพ้ืนท่ีแล้ว ส่วนการดูแลรักษาป่าห้วย
ขาแข้งนั้นได้สั่งให้ติดกล้องวงจรปิด เพ่ือเก็บข้อมูลในการดูแลและกําลังจะมีโครงการข้าวแลกอาวุธรวมท้ังทํา
โครงการประกันชีวิตให้เจ้าหน้าท่ีอีกท้ังจะข้ึนเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รักษาป่าไม้เพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจให้แก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างระบบสูบน้ําและระบบคลองซอย พ้ืนท่ีตําบล   
หนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งถามโดย ส.ส.ฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี โดยกล่าวว่า 

ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยัง
มีพ้ืนท่ีทํานาท่ียังขาดน้ําในการทํานาหลายพันไร่ แม้ว่าท่ีนาของเกษตรกรจะอยู่ใกล้กับคลองส่งน้ําในโครงการ
ชลประทานเมืองกาญจนบุรี – พนมทวน ก็ตาม หากได้รับการพัฒนาระบบสูบน้ําและระบบคลองซอยจะ
สามารถทําให้เกษตรกรสามารถทํานาได้โดยไม่ต้องรอน้ําฝน ซ่ึงจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทําให้พ่ี
น้องเกษตรกรเหล่านี้ มีรายได้จากการประกอบอาชีพทํานาได้เป็นปกติ จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายท่ีจะจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๗ เพ่ือดําเนินการ
ก่อสร้างระบบสูบน้ํา และระบบคลองซอยในพ้ืนท่ีดังกล่าวหรือไม่ และจะดําเนินการเม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

๒. หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามข้อ ๑ ดังกล่าวข้างต้น เพราะเหตุใด ขอทราบ
รายละเอียด 
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รมต. ศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่ากรมชลประทานได้มอบหมาย

ให้ชลประทานกาญจนบุรีไปตรวจสอบระบบสูบน้ําแล้วพบว่าจําเป็นต้องติดต้ังเครื่องสูบน้ํา ซ่ึงจะต้องพิจารณา
สํารวจออกแบบก่อนท่ีจะนําเข้าแผนตามความเหมาะสมเพ่ือดําเนินการของบประมาณในปี 2558 ต่อไป และ
จะได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ ณ ตําบลทราย
มูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซ่ึงถามโย ส.ส.เยาวนิตย์  เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
เพ่ือไทย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องครักษ์ ได้เริ่มดําเนินโครงการก่อสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๘ และปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้หยุดลงในข้ันตอน “อนุญาโตตุลาการ” จนถึงขณะนี้ผ่านมา ๑๘ ปี 
ล่วงเลยมาหลายรัฐบาลแล้วก็ยังไม่ชี้ขาดว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการนํา
เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์มาพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ 
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยเฉพาะการมีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ท่ี
ทันสมัยเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ประเทศสามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือขยายศักยภาพในการ
แข่งขันและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า 

๑. เรื่องสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยแห่ง
ใหม่ ณ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กับบริษัท General Atomics (GA) จํากัด มีความ
คืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดําเนินการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหรือไม่ 
อย่างไร เม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

๓. ถ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ดําเนินการทางศาลและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
วิจัย จะมีวิธีแก้ไขปัญหาการพัฒนาการวิจัยนิวเคลียร์ท่ีทันสมัยอย่างไร เม่ือใด ด้วยวิธีการใด ขอ
ทราบรายละเอียด 

รมต.พีรพันธ์  พาลุสุข รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบชี้แจง  โดยกล่าวว่า 
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยซ่ึงใช้งานในองค์กรปรมาณูเพ่ือสันติ ซ่ึงก่อต้ังมาต้ังแต่ปี ๒๕๐๕ ถึงจะมีอายุการใช้
งานมานานแต่ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ท้ังด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ช่วยรักษาโรค เป็นต้น 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้มีโครงการจะติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ในปี ๒๕๔๐ ขณะท่ีดําเนินการนั้นบริษัทไม่
สามารถติดต้ังได้ตามกําหนดสัญญา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึงขอยกเลิกสัญญา และในปี ๒๕๔๙ ได้มีการ
ก่อต้ังสํานักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติข้ึน ซ่ึงได้ร่วมเจรจากับบริษัทท่ีมาติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
และจากการท่ีเรื่องดังกล่าวมีความยืดเยื้อมานานทําให้ราคาเครื่องปฏิกรณ์สูงข้ึนทําให้ต้องขออนุมัติจากรัฐบาล
ก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะดําเนินการติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในราคาท่ีสูงกว่าเดิม และขณะนี้
รัฐบาลได้ดําเนินการสอบถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยกับการติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหรือไม่ และจะ
ดําเนินการออกกฎหมายว่าด้วยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยด้วย โดยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จก่อนการดําเนินการใด ๆ ต่อไป 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีใช้ 
ในปัจจุบัน ตั้งถามโดย ส.ส.สุพัชรี  ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง 
ด้วยได้รับการร้องเรียนจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงว่าอัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นอัตราท่ีตํ่ามากไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากภาวะปัจจุบันด้านการผลิตท้ังด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ มีต้นทุน
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การผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมาก เนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงข้ึนแต่การกําหนดเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ท้ังกรณีพิเศษ และกรณีฉุกเฉินท่ีใช้ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง ซ่ึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนั้น จึงขอให้
รัฐมนตรียืนยันการปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ โดยขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าวว่ามีรายละเอียด
อย่างไรบ้าง มีความคุ้มค่าหรือคุ้มทุนต่อเกษตรกรหรือไม่ 
 รมต.วิสาร  เตชะธีราวัฒน์  รมช.กระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า จะได้มอบเอกสาร
หลักเกณฑ์และระเบียบให้ผู้ต้ังกระทู้ถาม ท้ังนี้รัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เช่น ค่าซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยหลังละ ๓๓,๐๐๐ บาท ข้าวท่ีเสียหายไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท พืชสวนไร่ละ 
๑,๖๙๐ บาท ประมงไม่เกิน ๕ ไร่จะได้รับ ๑๐,๙๒๐ บาท และปศุสัตว์ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเป็นผู้พิจารณาประเมินตามความเป็นจริง 
 กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การปรับปรุงถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒ บ้านคลองหมวย -อําเภอศรีนครินทร์ 
อําเภอป่าบอน ตั้งถามโดย ส.ส.นริศ  ขํานุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง 
กล่าวว่า ด้วยถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒ จากบ้านคลองหมวย อําเภอศรีนครินทร์ –อําเภอป่าบอน มีความคับ
แคบ ชํารุดทรุดโทรม และมีการจราจรหนาแน่น ทําให้ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรขนส่งได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย ซ่ึงเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่ีประชาชนใช้เดินทางไปมาระหว่างกันและเป็นเส้นทางหลักของ
เกษตรกรท่ีใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ของอําเภอศรีนครินทร์ อําเภอกงหรา อําเภอตะโหมด และ
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อีกท้ังยังสามารถเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางไปอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ได้ด้วย นอกจากนี้ ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสําคัญท่ีประชาชนใช้เดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญ
ต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง อาทิเช่น น้ําตกไพรวัลย์ น้ําตกมโนราห์ น้ําตกหม่อมจุ้ย น้ําตกโตนแพรทอง เขาเจ็ด
ยอด เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลทราบถึงปัญหาดังกล่าวหรือไม่ และรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของถนน 
เส้นทางสาย ๔๑๒๒ บ้านคลองหมวย อําเภอศรีนครินทร์-อําเภอป่าบอน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒. หากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสามารถดําเนินการได้เม่ือใด อย่างไร ขอ 
ทราบรายละเอียด 
 พลเอกพฤณ  สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักท่ี
ดูแลถนนหลวงท่ัวประเทศ ท้ังนี้ได้สํารวจข้อมูลสภาพถนนและปริมาณการจราจรของถนนดังกล่าวแล้ว ส่วน
การปรับปรุงแก้ปัญหาให้ชุมชนท่ีอยู่บนถนนเส้นทางดังกล่าวนั้นมีนโยบายท่ีจะขยายช่องการจราจรเป็น ๔ 
ช่องทาง ปัจจุบันได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าวเป็นระยะ โดยสร้างไหล่ทางกว้างข้างละ ๒ 
เมตร ต้ังแต่กิโลเมตรท่ี ๓๔ ถึง กิโลเมตรท่ี ๖๓ ได้ทําการเสริมถนนในช่วง กิโลเมตรท่ี ๗๓ ขยายช่องจราจรช่วง 
กิโลเมตรท่ี ๖๓ ถึงกิโลเมตรท่ี ๗๔ และในปีนี้จะได้ทําการขยายช่องจราจรเป็นระยะต่อไป ซ่ึงเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ กันยายนท่ีผ่านมา และได้ย้ําให้กรมทางหลวงทําการซ่อมบํารุงผิวหน้าช่องจราจร ซ่ึงจะเริ่ม
ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอน และจะขยายไหล่ทางข้างละ ๒ เมตร ซ่ึงจะได้จัดสรรงบประมาณให้
ในปี ๒๕๕๘ 
 เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบโดยขอปรึกษาให้นําเรื่อง ๒.๕๕ มาแจ้ง
ให้ท่ีประชุทราบก่อนซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง ดังนั้นประธานจึงได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่องขออนุญาตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร นายสุรพล  เกียรติไชยากร ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการ
ประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง 



5 

 จากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมในเรื่อง ๒.๑, ๒.๓ และ ๒.๕๐ ซ่ึงเป็น
รายงานและสรุปรายงานกิจการประจําปี ๒๕๕๓ ประจําปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพ่ือการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสมาชิกสนใจอภิปรายหลายท่าน โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะและข้อสังเกตท่ี
หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้ลูกค้าท่ียังไม่พร้อมได้ใช้บริการเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการก่อต้ัง
ธนาคาร ธนาคารมีเง่ือนไขหรือข้อจํากัดในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการโอทอป อย่างไร 
กรณีเม่ือเข้าสู่ AEC เป็นต้น จากนั้น ผู้แทนจากธนาคารได้ตอบชี้แจงว่าธนาคารให้ความสําคัญต่อ SME และโอ
ทอป โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์และแผนการรองรับในการสนับสนุนท้ังด้านการเงินและฝึกทักษะในการส่งออก 
มีบริการหาข้อมูลผู้สนใจสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME ท่ีต้องการส่งออก มีการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการสนับสนุน SME และโอทอป ท่ีต้องการส่งออก ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมตัวเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ หาช่องทางและโอกาสในการเปิดตลาดใน AEC บูรณาการความร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน ๕  แห่ง โดยให้บริการทางการค้ากับธนาคารท่ีเก่ียวข้อง จากการทํากิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นทํา
ให้ผู้ประกอบการ SME สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือส่งออกกว่า ๑,๐๐๐ ราย ส่วนสภาพการชําระเงินต้นและดอกเบ้ีย
ปัจจุบันอยู่ในสถานะปกติ และจะได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป จากนั้น รมต.ธนุศักดิ์  
เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ได้กล่าวตําหนิผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทยท่ีไม่มาตอบชี้แจงต่อสมาชิก จากนั้นรมต.ธนุศักด์ิได้อธิบายถึงแผนการในการให้ธนาคารเป็นผู้
ส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เม่ือรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติม จนได้เวลาพอสมควร 
จากนั้นเป็นการรับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจําปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ ของบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงมีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร โดยมีกรรมการผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ี
อยู่อาศัยมาตอบชี้แจง  เม่ือเสร็จสิ้นการรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว  จากนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา
ประมาณ ๑๖.๑๗ น. 
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